

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเทศไทย: การปฏิเสธไม่ให้นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมจากฮ่องกงเข้าประเทศ เป็นความกดขี่ครั้งใหม่ของเสรีภาพในการแสดงออก

5 ตุลาคม 2559, 10:26 UTC

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่า การตัดสินใจไม่ให้โจชัว หว่อง (Joshua Wong) นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมจากฮ่องกงเข้าประเทศไทย สะท้อนให้เห็นเจตนาของรัฐบาลไทยที่ต้องการปราบปรามสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งว่าจีนใช้อิทธิพลกดดันทางการไทย

แชมปา พาเทล (Champa Patel) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านงานวิจัย สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า “การควบคุมตัวและส่งกลับโจชัว หว่องเป็นตัวชี้วัดอีกกรณีหนึ่งที่รัฐบาลทหารไทยจะทำทุกวิถีทางเพื่อปิดกั้นบทสนทนาทางการเมืองในประเทศ”

โจชัว หว่อง เป็นนักศึกษานักกิจกรรมและเลขาธิการพรรคเดโมซิสโต (Demosistō) พรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งเพิ่งรวมตัวขึ้นใหม่ในฮ่องกง โจชัว หว่องเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเมื่อปี 2557 ในฐานะหนึ่งในแกนนำการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงหรือที่เรียกกันว่า “ขบวนการร่ม” โจชัว หว่องและขบวนการร่มในฮ่องกงได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมในไทยอย่างมาก

โจชัว หว่อง ถูกกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ เมื่อคืนก่อน (4 ตุลาคม 2559) โดยเขามีกำหนดการขึ้นบรรยายในงานครบรอบการปราบปรามนักศึกษาไทยโดยตำรวจ ทหาร และกองกำลังกึ่งทหาร เมื่อปี 2519

เมื่อตอนบ่ายของวันนี้ (5 ตุลาคม 2559) เจ้าหน้าที่ได้นำตัวโจชัว หว่องขึ้นเครื่องบินและส่งตัวกลับไปฮ่องกงแล้ว หลังจากเดินทางถึงฮ่องกง โจชัว หว่องระบุว่าระหว่างถูกกักตัวที่กรุงเทพฯ เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อครอบครัวหรือทนายความ

มีรายงานที่ไม่สามารถยืนยันได้จากหลายแหล่งอ้างตรงกันว่า การที่ทางการไทยกักตัวโจชัว หว่อง และห้ามไม่ให้เขาเข้าประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอจากรัฐบาลจีน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังไม่ได้ระบุเหตุผลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเคยบังคับส่งนักกิจกรรมสัญชาติจีน ผู้แสวงหาที่พักพิง และบุคคลอื่นๆ กลับไปยังประเทศจีนเนื่องจากแรงกดดันจากทางการจีนที่ชัดเจนมาแล้วซึ่งถือว่าการขัดต่อหลักการไม่ส่งกลับ (non-refoulement)

“รัฐบาลไทยไม่ควรปล่อยให้ภูมิศาสตร์การเมืองมีอิทธิพลเหนือพันธกรณีสิทธิมนุษยชนของประเทศ และพรมแดนของประเทศไทยไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือปราบปรามการพูดคุยเกี่ยวกับประชาธิปไตยและประเด็นอื่นๆ ที่เป็นข้อกังวลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก” แชมปา พาเทลกล่าว